

**มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี 2565  
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท  
ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เอไอเอ็ม เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท (“กองทรัสต์”) มีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์ทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เนื่องจากการจัดประชุมจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

1.1 ผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**) โดยกรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย โดยบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า โดยจัดส่งถึง “**ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท**” เลขที่ 93/1 อาคารจีพีไอพี วิทย์ อาคาร บี ชั้น 8 ห้อง 803 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์ในเวลาลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

1.2 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์หรือผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์ที่มีผู้ใกล้ชิดที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด\* ในระยะเวลา 10 วันก่อนวันประชุม และผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ เป็นต้น **โปรดงดเว้นการเข้าร่วมประชุม** เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยบริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือหุ้นรายปี 2565 ของกองทรัสต์มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**)

หมายเหตุ

\* “**ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19**” หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่มป่วยในช่วงมีอาการป่วยหรือก่อนมีอาการประมาณ 2-3 วัน (ทั้งนี้

หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการให้ถือวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย) โดยมีพฤติกรรมสัมผัสอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย
- (2) ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 เป็นระยะเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ

2. สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของกองทรัสต์ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ จะเตรียมการจัดประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในพื้นที่การประชุม โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในจุดต่างๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
- 2.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อยจำนวน 3 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม)
- 2.3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงผลการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK ซึ่งมีผลไม่พบเชื้อ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมประชุม หรือผลการตรวจคัดกรองโควิดด้วย RT-PCR ซึ่งมีผลไม่พบเชื้อ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยขอให้แสดงภาพถ่ายผลการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK หรือผลการตรวจคัดกรองโควิดด้วย RT-PCR คู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุวันและเวลาที่ตรวจให้ชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรอง หรือรับการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK โดยผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการ ก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2.4 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริงก่อนเข้าบริเวณพื้นที่การประชุม เพื่อความสะดวกกรรณการออกเอกสารดังกล่าวมาล่วงหน้า และขอความร่วมมือผู้ถือหน่วยทรัสต์ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด
- 2.5 ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีผู้ใกล้ชิดที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด\* (รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุในข้อ 1.2) ในระยะเวลา 10 วันก่อนวันประชุม **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของกองทรัสต์ด้วยตนเอง และบริษัทฯ ขออนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัทฯ
- 2.6 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดให้มีการคัดกรองผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โดยก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณพื้นที่การประชุม โดยหากมี

อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นต้น หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรอง **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของกองทรัสต์ด้วยตนเอง และบริษัทฯ ขอ** อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มอบอำนาจให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน (หนังสือมอบอำนาจที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านต่อบริษัทฯ

- 2.7 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดให้มีจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้น โดยแยกผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือหอบเหนื่อย ออกจากพื้นที่การประชุมนั้น จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้ป่วยใส่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
- 2.8 บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ประชุม และอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
- 2.9 **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ของกองทรัสต์**
- 2.10 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม (บริษัทฯ ขอให้ท่านนำหน้ากากอนามัยของท่านมาสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วย) รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ตั้งตามจุดต่าง ๆ ก่อนเข้าออกจากพื้นที่การประชุม
- 2.11 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ผ่านการคัดกรองจะถูกเชิญให้นั่งตามเก้าอี้ที่จัดไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น โดยห้ามผู้ถือหน่วยทรัสต์ย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ ตามที่จัดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะจัดที่นั่งในพื้นที่การประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในพื้นที่การประชุมที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และในกรณีที่ที่นั่งที่จัดเตรียมไว้สำหรับการประชุมมีไม่เพียงพอ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาลงทะเบียนในลำดับหลังเข้ารับฟังการประชุมจากพื้นที่อื่นในบริเวณใกล้เคียงกันที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ (ถ้ามี) หรือ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวมอบอำนาจให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้แก่ท่าน (หนังสือมอบอำนาจที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- 2.12 หากสังเกตเห็นว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หอบเหนื่อย เป็นต้น บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ออกจากพื้นที่การประชุม
- 2.13 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค หากท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์มีข้อซักถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำไปใส่

กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษ และปากกาให้ในวันประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะสรุปคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

- 2.14 บริษัทฯ ของดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดประชุม โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการและข้อปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

### แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท ในวันที่ 29 เมษายน 2565

ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ไฮเต็ล

เลขที่ 662 ถนนพระรามสี่ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

#### Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form

Before attending to the Annual General Meeting of Trust Unitholders of AIM Commercial Growth Freehold and

Leasehold Real Estate Investment Trust for the Year 2022 on 29 April 2022

at Mandarin A Room, 1st floor, Mandarin Hotel Bangkok,

662 Rama IV Road, Maha Phruettharam Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

We need your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

ชื่อ – สกุล (Name-Surname) \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ติดต่อได้ (Contact Address) \_\_\_\_\_

1. ท่านมีไข้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา หรือไม่? ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ) Do you have a fever in the past 14 days? ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ) ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา หรือไม่? Do you have any of these symptoms in the past 14 days?

ไอ Cough ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)

เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)

น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)

หอบเหนื่อย Shortness of breath ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 หรือไม่?

Have you been in physical contact with a probable/confirmed case of COVID-19?

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

#### หมายเหตุ

หากพบว่าท่านมีไข้ ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ) หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโควิด 19 บริษัทฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นทรัสต์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)) และเดินทางกลับพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

#### Remark

If you have a fever ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ); or any symptoms indicated by the Company above; or have been in physical contact with a probable/confirmed case of COVID-19, the Company would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to the Independent Director to attend the meeting on your behalf (the Proxy Form attached to this Invitation Letter is provided in [Attachment 9](#)). Then you may return safely to your resident and follow the guideline of the Ministry of Public Health.

#### ความยินยอมเพื่อการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ และกองทรัสต์ AIMCG จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลสุขภาพที่กรอกในแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

Consent on Personal Data Collection, Usage, and Disclosure

I hereby acknowledge and provide consent to the Company and AIMCG to collect, use, and disclose my personal data including health information filled in this Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Screening Form for the purpose of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) screening to align with the laws and regulations of relevant governmental authorities.

ลายเซ็น/Signature \_\_\_\_\_

วันที่/Date \_\_\_\_\_